

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๕๑๙๘



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำแบบสำรวจข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แบบสำรวจข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินงาน “โครงการการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาทางวิชาชีพของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการกำลังคนด้านสมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะนิสัยอาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานอาชีพ ที่เป็นความถนัดทางการเรียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา และศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมกำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทาง/ข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ให้ข้อมูลในการดำเนินงานโครงการฯ โดยตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฯ และแบบสำรวจข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ ผ่านทาง Google Forms ส่งกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสแกนแบบสำรวจข้อมูลการจัดหลักสูตรสถานศึกษาฯ ทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤษ จันทร์ขจร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑

แบบสำรวจการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มืองค์ประกอบรายวิชา
รองรับเป้าหมายการศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกอบอาชีพของผู้เรียน



<https://bit.ly/3JFNe5S>

แบบสำรวจการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มืองค์ประกอบรายวิชา
รองรับเป้าหมายการศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และประกอบอาชีพของผู้เรียน



<https://bit.ly/3QmNmv8>